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                   ****************** 
ประเด็นดานการชี้แจงประกอบดวย 

1) แนวนโยบายในการบริหารจัดการสื่อของ กปส. 
การบริหารจัดการสื่อของ  กปส.  ตามแนวทางที่  รมต.นร.นายสุรนันทน   

เวชชาชีวะ  ไดเสนอแนะแก กปส. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2548 ในโอกาสที่มาพบปะผูบริหาร 
กปส. รมต.นร. ไดพูดถึงเนื้อหา/ขอมูลที่ กปส.จะตองเผยแพรประชาสัมพันธ คือ เรื่องเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย และเรื่องนโยบายรัฐบาล ซึ่งตองทําความเขาใจกับประชาชนใหเขารู
วาเขาจะไดรับอะไรบางจากนโยบาย และวิธีการที่เขาจะเขาถึงนโยบายหรือสามารถใชสิทธิ
ตามที่รัฐบาลจัดสรรให จะมีชองทางเขาถึงไดอยางไรบาง และที่สําคัญ กปส. ตองมีบทบาทใน
ลักษณะการสื่อสารสองทางเพื่อสะทอนปญหาและความตองการของประชาชนใหรัฐบาล
ทราบดวย 
  นอกจากนี้ รมต.นร อยากเห็นประเทศไทยเปน Media Centerในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยมี กปส.เปนองคกรแกนนํา แทนที่ Media Center จะไปอยูที่สิงคโปร
หรือฮองกง และที่สําคัญรัฐบาลยังเห็นความจําเปนที่ตองมีงานประชาสัมพันธเปนกลไก
สนับสนุนการบริหารราชการแผนดินอยู  รูปแบบโครงสรางจะเปนอยางไรก็ตาม แตตองมี
ลักษณะการทํางานที่เปนมืออาชีพ สามารถแขงขันไดอยางทัดเทียมกับภาคเอกชน สามารถหา
รายไดเพื่อนํามาใชพัฒนากิจการขององคกรได 
  แนวนโยบายอีกประการหนึ่งของ รมต.นร. คือการทําชอง 11 ใหเปนสื่อทาง
เลือกแกประชาชนไดอยางแทจริง โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเขาถึงสื่อ IT หรือสื่อ
ที่ตองมีคาใชจายเพิ่มขึ้น เชน เคเบิ้ลทีวี สทท 11 นาจะมีบาทบาทนําเสนอสาระความรูที่เปน
ประโยชนและนาสนใจสําหรับเยาวชนเหลานี้เพื่อใหเขาไดมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาสารไดเทา
เทียมกับเยาวชนบางสวนที่มีโอกาสมากกวา โดยสรุปแลว รมต.นร. อยากเห็นสื่อของ กปส. 
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มีความทันสมัยทั้งเครื่องมืออุปกรณ  การนําเสนอรายการที่นาสนใจสําหรับคนกลุมตาง ๆ  
และบุคลากรที่ทํางานอยางมืออาชีพซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
  จากแนวนโยบายของ รมต.นร ดังกลาว รปส. ในฐานะที่ไดรับมอบหมายจาก 
อปส. ใหกํากับดูแลงานดานสื่อของ กปส. ก็ขอรับนโยบายดังกลาวมาดําเนินการใหเกิดผลใน
ทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่อง การทําให สทท.11 เปนทางเลือกใหมแกประชาชนอยางแทจริง 
และการพัฒนาบุคลากรดานสื่อของ กปส. ทั้งวิทยุ โทรทัศน สื่อ IT. ส.ปชส. ใหมีความเปนมือ
อาชีพมากขึ้น  คิดวาการดําเนินการใน 2 เรื่องนี้จะตองทําใหบังเกิดผลโดยเร็ว ซึ่งคงตองขอ
ความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย  โดยเฉพาะ ผอ.กอง/ สํานักที่รับผิดชอบงานดานสื่อตาง ๆ 
รปส. ในฐานะกํากับดูแลพรอมใหการสนับสนุนและชวยเหลือทุกดานขอเพียงใหทานเปนผู
นําการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานของทาน  เขาใจวาผูปฏิบัติสวนใหญพรอมใหความรวมมือ
ในการปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยูแลว ซึ่ง รปส. คงตองนัดประชุมหารือกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหชัดเจนกับผูเกี่ยวของทุกฝายโดยเร็วตอไป 

2) การขยายสัดสวนเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
สืบเนื่องจากคํารับรองที่ อปส. ลงนามกับรองนายกฯ วิษณุ  เครืองาม ใน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ของ กปส. ที่กําหนดใหมีการเพิ่มโอกาสของประชาชนในการรับรูขอ
มูลขาวสารภาครัฐ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตรนี้ 
ขอ 2.3 กําหนดใหมีการเพิ่มสัดสวนรายการโทรทัศนและรายการวิทยุในภูมิภาค ซึ่งขณะนี้ได
มีการมอบหมายหนวยงานเจาภาพใหรับผิดชอบดําเนินการแลว โดยมติที่ประชุมผูบริหาร 
กปส. เดือนมีนาคมที่ผานมา มอบหมายให สวท. เปนเจาภาพในการกําหนดสัดสวนเวลาออก
อากาศรายการในสวนภูมิภาคเพิ่มขึ้นเพื่อให สวท. ในสวนภูมิภาคสามารถใหบริการสนอง
ตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการกระจาย
อํานาจและกระจายความเจริญสูทองถิ่นของรัฐบาล  เชนเดียวกัน สทท. 11 กทม.ไดรับมอบ
หมายใหเปนเจาภาพในการประชุมหารือกับ สทท. ในภูมิภาคเพื่อกําหนดสัดสวนเวลาออก
อากาศของ สทท. ภูมิภาคเพิ่มขึ้น เรื่องนี้ทั้ง สวท.และสทท. คงตองรีบดําเนินการประชุมหารือ
ผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อหาขอสรุปที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมโดยเร็ว  
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ไดทราบวา สวท. จะใชกลไกคณะกรรมการ กบป. ซึ่งมีผูแทน สวท. ภูมิภาคเปนกรรมการอย ู 
แลวเปนผูดําเนินการเรื่องนี้  อยางไรก็ตาม เรื่องการขยายสัดสวนเวลาออกอากาศ ของ สวท 
และ สทท. ภูมิภาค เปนนโยบายที่ผูบริหาร กปส. เห็นชอบกันมานานแลว (กอนจะมีการ
กําหนดเปนกลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตรอีก) แตที่ผานมายังไมไดมีการดําเนินการอยางจริง
จัง เนื่องจากความไมพรอมทั้งดานบุคลากรและอุปกรณ ซึ่งปจจุบันเทาที่ไดมีการหารือสอบ
ถามกันอยางไมเปนทางการ  ทราบวาทั้ง สวท.และสทท. ในภูมิภาคมีความพรอมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว  แมวาจะตองทํางานหนักมากขึ้น คือตองผลิตรายการเพิ่มขึ้น ก็มีความ
พรอมทั้งดานบุคลากรและอุปกรณมากกวาที่ผานมา  จึงขอใหถือเปนนโยบายที่จะตองดําเนิน
การ  ซึ่งแตละสถานีอาจมีความพรอมไมเทากัน ก็ขอใหสถานีที่พรอมดําเนินการไดเลย สวน
สถานีที่ไมพรอมคงตองมาพิจารณากันวามีปญหาอุปสรรคอะไร  ซึ่งคงตองรวมกันดําเนินการ
แกไขโดยเร็ว  เพื่อใหทุกสถานีปฏิบัติตามนโยบายไดอยางพรอมเพรียงกัน 

 สําหรับเรื่องระยะเวลาที่จะขยายใหสถานีในภูมิภาคจะเปนสัดสวนเทาไรนั้น  
ก็ขอใหผูเกี่ยวของรวมกันพิจารณาตามความเหมาะสม  ซึ่งถาเปนความเห็น รปส.คิดวานาจะ
เปนระหวางสวนกลาง : ภูมิภาค เทากับ  60:40  ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
ดวยวาจะสามารถทําไดมากนอยเพียงใด ก็ขอฝากใหชวยกันคิดและกําหนดแนวทางที่เหมาะ
สม  จะไดนําเสนอขอความเห็นชอบจาก อปส. และที่ประชุมผูบริหารตอไป 

             -------------------------------- 
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